

## ESPESYAL NA KARAGDAGAN SA MGA TAKDA NG PANGANGASIWA NG KOMUNIDAD

### SPECIAL ADDENDUM TO TERMS OF COMMUNITY SUPERVISION

\_\_\_\_\_ Kondisyon A. Dumalo at matagumpay na kumpletuhin sa loob ng 180 araw ng petsa ng Kautusang ito, ang isang programang pang-edukasyon na pinagsamang inaprubahan ng Texas Commission on Alcohol and Drug Abuse, Kagawaran ng Kaligtasan ng Publiko, at ang iyong Community Supervision Officer na idinisenyo upang mapabuti ang mga taong nagmamaneho nang lasing at/o kasangkot sa mga ilegal na substansiya, na ang sumusunod, ( ) **TEXAS DWI EDUCATION PROGRAM; ( ) TEXAS DWI INTERVENTION REPEAT OFFENDER PROGRAM; ( ) TEXAS DRUG OFFENDER EDUCATION PROGRAM;** at maging responsable para sa anumang mga gastos sa programa, at bigyan ang iyong opisyal ng kasiya-siyang kasulatan na pagpapatunay ng pagdalo;

\_\_\_\_\_ Kondisyon B. Ang Nasasakdal ay makakakuha, makakapaglagay at magpapanatili, sa kanyang sariling gastos, ang isang ignition interlock **na may kamera, mula sa isang kumpanyang inaprubahan para magamit ng Kagawaran ng Kaligtasan ng Publiko. Ang Nasasakdal ay dapat maglagay ng interlock na aparato sa loob ng 30 araw ng Kautusang ito sa bawat at lahat ng sasakyan na minamaneho ng Nasasakdal, maliban sa ibinigay ng Code of Criminal Procedure Artikulo 42.12 Seksyon 13 (i), at dapat bayaran ang lahat ng mga bayarin at gastos para sa nasabing alcohol interlock aparato para sa panahon ng \_\_\_\_\_ mga buwan. Dagdag pa, ang Nasasakdal ay dapat sumunod sa lahat ng mga patakaran at regulasyon dahil sa may kinalaman ito sa pagkuha, paglalagay, pagpapanatili at paggamit sa nasabing alcohol interlock na aparato. Pumapayag ang Nasasakdal na ipakita ang nasabing aparatong interlock sa Community Supervision Department ayon sa kanilang kahilingan;**

- Kung sakaling ang Nasasakdal ay walang wastong lisensya sa pagmamaneho o walang de-motor na sasakyang tumatakbo, ang Kondisyon H ay kinakailangan at ipatutupad sa parehong oras ng Kundisyon B.

Kondisyon C. Sa loob ng 60 araw ng petsa ng Kautusang ito, ang Nasasakdal ay magbibigay ng patunay ng isang lisensya sa pagmamaneho na inisyu ng Texas Department of Public Safety, na nagpapahintulot sa Nasasakdal na magmaneho ng sasakyang de-motor, nilagyan ng isang deep-lung breath analysis mechanism. Kung ang Nasasakdal ay hindi nagawa sa nasabing petsa, ang Nasasakdal ay agad na isusuko ang kanyang/kasalukuyang lisensya sa pagmamaneho sa nakatalaga na Tagapangasiwa ng Komunidad at sususpendihin ang mga pribilehiyo sa pagmamaneho hanggang sa oras na makakuha ng isang pinaghihigpitang lisensya sa pagmamaneho;

\_\_\_\_\_ Kondisyon D. Ang Nasasakdal ay dapat dumalo sa \_\_\_\_\_ **Alcoholics Anonymous/NA/CA** na lingguhang pulong para sa \_\_\_\_\_ buwan sa direksyon ng Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department at magbibigay ng pagpapatunay sa opisyal ng pangangasiwa sa bawat pagbisita sa opisina;

\_\_\_\_\_ Kondisyon E. Ang Nasasakdal ay dadalo at kukumpletuhin ang isang **"Victim Impact Panel"** sa loob ng 180 araw mula sa petsa ng Kautusang ito sa isang ahensya na naaprubahan ng Opisyal na Pagwawasto ng Komunidad ng Fort Bend at babayaran ang anumang kinakailangang bayarin; { ut4 }

\_\_\_\_\_ Kondisyon F. Ang Nasasakdal ay dadalo, lalahok at matagumpay na kukumpletuhin ang **"Prison Deterrence Education Program"** sa pamamagitan ng Fort Bend County Community Supervision at Corrections Department sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng Kautusang ito; {ut4 }

\_\_\_\_\_ Kondisyon G. Ang Nasasakdal ay dadalo, makilahok at matagumpay na kukumpletuhin ang (mga) sumusunod na programa ayon sa direksyon ng Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department at magsisimula ang nasabing programa sa loob ng 60 araw ng petsa ng kautusang ito;

- Domestic Violence (KARAHASAN SA PAMAMAHAY)** Kumpletuhin ang programa sa loob ng \_\_\_\_\_ mga araw
- Anger Management (PAMAMAHALA NG GALIT)** Kumpletuhin ang programa sa loob ng \_\_\_\_\_ mga araw
- Anti-Theft (KONTRA PAGNANAKAW)** Kumpletuhin ang programa sa loob ng \_\_\_\_\_ mga araw

\_\_\_\_\_ Kondisyon H. Ang Nasasakdal ay maglagay ng isang **in-home interlock device** mula sa isang kumpanyang inaprubahan ng Fort Bend Opisyal ng Pagwawasto ng Komunidad sa kanyang tirahan sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng paguutos na ito sa loob ng \_\_\_\_\_ araw na nagtatapos sa \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_ ;Ang Nasasakdal ay susundin ang lahat ng mga patakaran at regulasyon ng nasabing programa at pagbayaran ang lahat na nagastos.

\_\_\_\_\_ Kondisyon I. Ang Nasasakdal ay dapat manatili sa pagkakulong sa bahay sa ilalim ng **electronic satellite monitoring** sa sumusunod na adres: \_\_\_\_\_ sa ilalim ng pangangasiwa ng Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department na magsisimula sa \_\_\_\_\_ araw ng \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_, at upang magpatuloy na manatili roon sa lahat ng oras maliban sa mga sumusunod na kalagayan, sa gayon: (1) pahintulot ng Community Corrections Officer para sa layunin ng trabaho at/o

